

# KTISขยายธุรกิจดันกำไร-รายได้พุ่ง

## ● แตะไลน์ธุรกิจถ้วย-ชามกระดาดเจาะตลาดส่งออก

KTIS ลั่นปีนี้กำไร-รายได้พุ่ง แตะไลน์ธุรกิจถ้วยและชามกระดาดภายใต้แบรนด์ใหม่ เน้นส่งออกตลาดต่างประเทศ พร้อมเดินหน้าภายใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้ ด้วยโรงไฟฟ้าใหม่ คาดเริ่มขายไฟภายใน Q2/59

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เปิดเผยว่า ในปี 2559 (ปีนี้) บริษัทน่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นหลังจากปี 2558 มีกำไรอยู่ประมาณ 729.92 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงค่อนข้างมากจากปีก่อนหน้า โดยมีแนวคิดใหม่ที่จะปรับสัดส่วนการเติบโตของธุรกิจใหม่อย่างกรณีน้ำตาลมีสัดส่วนเติบโตอยู่ที่ 80-85% ส่วนพลังงานชีวมวลมีสัดส่วนเติบโตอยู่ที่ระดับ 20-25% จะมีการปรับให้ทั้งสองธุรกิจมีการเติบโตในอัตราที่เท่าๆ กันที่ประมาณ 50% แต่คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับพอสมควร

ขณะเดียวกัน ล่าสุดบริษัทอยู่ระหว่างการทำโปรเจกต์ใหม่เพื่อสร้างรายได้และกำไร นอกเหนือจากธุรกิจน้ำตาลและธุรกิจพลังงานชีวมวลที่มีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งโปรเจกต์ดังกล่าวจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตถ้วยและชามกระดาดที่ทำมาจากชานอ้อยภายใต้ชื่อกลุ่มธุรกิจใหม่ของกลุ่ม KTIS โดยสินค้าดังกล่าวทางบริษัทจะเน้นส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นหลัก แต่ก็จะมีบางส่วนที่จะนำมาขายภายในประเทศ เนื่องจากบริษัทไม่ต้องการผลิตสินค้าดังกล่าวมาแข่งกับธุรกิจถ้วยและชามกระดาดในไทย

สำหรับโปรเจกต์ใหม่นี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จและดำเนิน



ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล

การผลิตสินค้าได้ภายในระยะเวลา 2-3 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าโปรเจกต์นี้จะ เป็นอีกหนึ่งแรงในการผลักดันรายได้และกำไรปี นี้ให้สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้

นอกจากนี้ ธุรกิจพลังงานชีวมวลอย่าง การผลิตไฟฟ้า ทางบริษัทตั้งเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกๆ ปี ซึ่งปัจจุบันรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เฉลี่ยอยู่ที่ 700-800 ล้านบาทต่อปี และในปีนี้เป็นบริษัทยังคง เป้าหมายรายได้จากธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก

แต่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขรายได้ในขณะนี้ “รายได้และกำไรหลักของบริษัทยังคงมาจากธุรกิจน้ำตาลและเอทานอล แต่ด้วยช่วงปีก่อนการทำกำไรมีการปรับตัวลดลงมาก เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ เป็นผลมาจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกลดลงค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำตาลในตลาดโลกเริ่มกลับมาดีขึ้นแต่ก็ยังคงไวใจไม่ได้ จึงจำเป็นต้องแตกธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นมาช่วยสนับสนุนเป้าหมาย อย่างธุรกิจถ้วยและชามกระดาดภายใต้แบรนด์ KTIS ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาซื้อที่จะนำมาใช้กับสินค้าใหม่นี้” นายประพันธ์ กล่าว

พร้อมกันนี้ผู้บริหาร KTIS ได้ลุยแก้ปัญหาเรื่องผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ จนสามารถเริ่มขายไฟฟ้าได้ 1 โรง ภายในไตรมาส 2/59 นี้ ส่วนอีกโรงจะเร่งให้เสร็จก่อนการเปิดหีบอ้อยปลายปี ด้านโครงการผลิตน้ำเชื่อมและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ จะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 2/59 เช่นกัน ทำให้ คาดว่าปี 2559 แม้ปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้จะลดลง แต่จะไม่กระทบรายได้มากนัก เพราะ ราคาน้ำตาลในตลาดโลกจะสูงกว่าปีก่อน ส่วน สลายธุรกิจพลังงานคาดเติบโตไม่ต่ำกว่า 10%

ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 กลุ่ม KTIS มีรายได้รวม 19,456.50 ล้านบาท ลดลง 4.40% จากปี 2557 ที่มีรายได้ประมาณ 20,348.80 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 729.95 ล้านบาท ลดลงจากช่วงปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิสูงถึง 1,365.76 ล้านบาท ■